

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nhân diện cuối khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra:

**CHUỖNG HÓA TỐ BẠI VÀ Đ
CHẤN DUNG NỊCH THỨC CỦA NƠI**

TRẦN NHƯ (*)

Chủ nghĩa tố bại đã có gần 500 năm phát triển. Nó là một khoảng thời gian chờ đợi so với lịch sử hình thành và phát triển các hình thái xã hội của loại người cho nên thế kỷ XXI này. Tuy nhiên, “nơi” nào làm ra số của cái công giải trừ hơn tất cả các hình thái xã hội trước nó, nhờ kết luận của Karl Marx cách nay gần 150 năm. Thời kỳ khai sáng nhìn những thanh tẩu lôn lao mà loại người ghi nhận. Những Karl Marx cũng từng khẳng định một số thật khác: chủ nghĩa tố bại không thể tránh khỏi những cuộc khủng hoảng mang tính chu kỳ do mâu thuẫn nội tại mang tính bản chất tồn tại của “nơi” (không kể những khủng hoảng bất thường, nội xuất của thế kỷ này ra liên quan đến những “số cơ” do nơi tạo ra hay liên quan đến “nơi”).

Vào số thật nào đang chứng minh kết luận khoa học của Marx. Chờ trong vòng chờ đợi một thế kỷ qua, chủ nghĩa tố bại nào rồi vào vòng xoáy của nhiều cuộc khủng hoảng dồn dập, theo các chu kỳ thời gian khác nhau, tất cả đều bắt nguồn từ bản chất nội tại của nơi.

- Cuộc khủng hoảng dẫn đến Nội chiến thế giới lần thứ nhất 1914-1918 là hậu quả của những mâu thuẫn nội tại giữa các thế lực thế giới, một bên là những thế lực phát triển sớm nhất chiếm hầu hết các vùng đất trên các châu lục làm thuộc địa và một bên là những thế lực mới nổi tranh giành và nội chiến thuộc địa, tranh giành nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì trường tiêu thụ hàng hóa, bóc lột nhân công cùng với việc giành các vị trí địa - chiến lược... bằng bạo lực chờ đợi trong lịch sử loại người cho nên lúc này, trên tất cả các lĩnh vực chính trị và kinh tế - xã hội. Cuộc Nội chiến tham khởi công mạng sống của hơn 10 triệu

lính trong số 70 triệu tham gia chiến tranh, 20 triệu người bị thương, tàn phá suốt đời; hàng ngàn thanh phố tàn phá, lang man bị san phẳng. Số dân thường chết và bị thương tại các nước tham chiến (với 1,6 tỷ người của 30 nước tham chiến) không thống kê hết (chỉ riêng ở nước Nga Xô viết số người chết gần 8 triệu). Trên Myribein kia Nội Tây Đông, tất cả các nước tham chiến (trực tiếp và gián tiếp) chìm trong khủng hoảng do phẫn nẫn, nội chiến chôn chôn đả khắc phục trong nhiều năm. Hậu quả của cuộc chiến tranh là rất nặng nề mà mạng sống của những biển có mỗi khi tránh khỏi.

- Các nước phát triển mất 5 năm mới khắc phục những hậu quả nặng nề và từ năm 1923 đến năm 1928, chủ nghĩa tố bại thế giới đã bắt đầu vào những năm *đi hình tổng nội*. Nhưng vào thời điểm người Mỹ - các tập đoàn nội quyền - xoa tay hai lòng với vị trí số 1 của hội trường quốc tế sau khi vượt qua tất cả các nước thức dân - thế giới hưng thịnh nông thôn, trôi thanh dinh lũy của chủ nghĩa tố bại thế giới, thì *còn nội hoàng thủy* ập đến. Người ta gọi nội là *ngay thời sau nên tới*. Thì trường chống khoán New York sụp đổ hoàn toàn ngay khi mới có. Giải trừ công nghiệp tại các ngành kinh tế giao dịch trên thì trường sụt giảm tới 80%. Còn nội hoàng thủy *lan nhanh nhờ nên sang châu Âu* và gieo tai họa tổng tới nhờ Hội trường quốc tế. Thì trường chống khoán sụp đổ dẫn đến tất cả các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ sụp đổ. Mọi loại sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp, các biệt lập như yếu phẩm hàng ngày của hàng tỷ người, trôi thanh *nhà thờ* (cho nên gọi là khủng hoảng thờ) vì *hàng trăm triệu người tiêu dùng nghèo, thậm chí các giới trung lưu, không có tiền để mua*. Hàng hoá không có người mua nên ế ẩm, *chất thanh núi*, nào dẫn đến kết quả khủng khiếp khác bản chất của chủ nghĩa tố bại: phải hủy tất cả *nhà*

(*) TS. Triết học, nguyên Trưởng ban Triết, Viện Nghiên cứu phát triển.

giống giai dần nên tình cảnh hàng vạn xí nghiệp phá sản. Hàng triệu kg gạo, cà phê các sản phẩm nông nghiệp khác, thóc phẩm chế biến các loại... bị hỏa xuống sông, xuống biển trong khi hàng chục triệu người rơi vào cảnh đói khổ và hàng chục triệu khác ở các nước thuộc nhà làm cảnh chết đói thảm thương. Hầu như là mọi ngành sản xuất như nông. Những nước tổ bạn – nước giàu mà những khoản tài sản vô cùng lớn, nước phân ánh qua các số liệu sau này: Sản xuất công nghiệp Mỹ giảm 50%, Anh 40%, Đức 42%, Pháp 30%... Hàng triệu hecta đất nông nghiệp màu mỡ bị hoang nhiều năm liền trong khi hàng triệu người bị đói. Giải trừ sản xuất công - nông nghiệp của các nước tổ bạn lớn như con ngang một cuối thế kỷ XIX, tức trước năm 1900 30-35 năm! Nguyên nhân bên trong nào gây ra cuộc khủng hoảng khủng khiếp làm rung chuyển tận nền móng của nghĩa tổ bạn thế giới? Tại sao lại có tổ bạn gần hàng và các công ty tại chính với hàng ngàn một mặt thì nhà công (hàng ngàn hàng), mặt khác lưng ngàn hàng tấn dùng nên gây ra vô vàn hàng loạt công ty tại chính làm mất trắng tiền gọi của hàng chục triệu người, trước hết là nhằm hướng lợi nhuận siêu ngạch trên thị trường chống khoán (loại thị trường vốn mà chủ nghĩa tổ bạn saing ta ra vào giữa thế kỷ XVII, từng mang lại cho các ông bà chủ tổ bạn lợi nhuận kếch sù mà chẳng phải chịu mùa nắng hay mất mùa lạnh trong xí nghiệp hay ngoài nông ruộng) và lợi nhuận khủng do tín dụng nên!

- Cuối năm khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 1929 đến năm 1933 nông thời (và là tất yếu) sản sinh ra hàng chục binh đoàn thất nghiệp với con số hơn 30 triệu người. Một số nông nên chục triệu trong số những binh đoàn thất nghiệp khắp nơi trên hành tinh biến thành *vô sản lâu* *manh* và hàng triệu người nay bị các thế lực nước quốc phân nông hung hăng nhất biến thành những cỗ máy giết người không run tay trong những cơn bão của hai thế kỷ đầu của thế kỷ XX. Những ông chủ châu Âu là Mussolini ở Italia và Hitler ở Đức - và một tên nhồi nhét, chèn trong phạm vi một nước là phát xít Franco ở Tây Ban Nha - và bốn võ sĩ nã samurai biến thành quân phiệt Nhật Bản trong "cuộc chém giết vô nhân" 1939-1945 mà nguyên nhân vẫn không phải là cái gì khác ngoài mâu thuẫn nội tại

gay gắt trong nội bộ chủ nghĩa tổ bạn và lần này cũng thêm một nước chung hòng xóa bỏ Liên Xô khỏi bản đồ chính trị thế giới. Như hình thành một số thế lực nước rất mạnh Đức - Italia - Nhật Bản, nên hình thành nước Đức của Hitler, không cam chịu các nước tổ bạn – nước khác chiếm các thế giới làm thuộc nhà (nên trước năm 1939, chủ nghĩa tổ bạn thế giới chiếm 84% lãnh thổ trên các châu lục chia nhau làm thuộc nhà). Hội quyết định sử dụng bạo lực của vũ khí để chia lại thế giới mà hồi nội là *kiếm một cho đời anh nắng mặt trời – một khoảng không gian sinh tồn!* Cuối "chém giết và tàn phá vô nhân" kéo dài 6 năm, cướp sinh mạng của gần 60 triệu người của 72 quốc gia tham chiến với số dân chiếm 4/5 dân số thế giới nông thời (riêng Liên Xô 20 triệu người chết) và trên 40 triệu người bị thương và số lớn trong hai tàn phá suốt đời. Số tàn phá khủng khiếp tởm tởm, trong nội tạng kẻ là các nước tổ bạn chủ nghĩa Tây Âu – mà Karl Marx từng "gọi" là *duim* nước thóc dân Tây Âu từng làm bại chủ thế giới (lúc Marx nói câu này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chưa là gì cả) và Nhật Bản ở châu Á *hoan toàn bị san thành đất bằng* và do nội ngay tức khắc *trở thành "hành khất" của Hoa Kỳ phải thuộc hoan toàn và số tiền viện trợ không hoan lại và cho vay ưu đãi theo kế hoạch Marshall, và cũng từ nội trở thành năm em lép vế bước phải thuộc chính trị và Hoa Kỳ tuân theo cái gậy chày của chủ Sam*. Cuộc diệt môi nay làm bắt hai nhà niềm: hôm nay (tức là từ sau 1945) Hoa Kỳ trở thành *ông chủ người chủ đất chủ nghĩa tổ bạn thế giới* và hai là nước Anh siêu công từng hừng hực hoang mặt trời không bao giờ tắt trên nhà chế Great Britain vĩnh viễn suy sụp, bước phải trao vòng miền siêu công cho Hoa Kỳ Thế giới bước vào một cuộc diệt môi.

Gần nửa thế kỷ tiếp theo (1945-1991), thế giới bước vào một thời kỳ mới, kỳ nguyên chiến tranh lạnh, những lần thời kỳ tình hình chính trị thế giới nhất nước số 01 nên tổng nhà, cho dù không ít thời niềm tiến sát nên một cuối nung nấu coi thế chuyển thành *chiến tranh nóng*. Nát nước tình trạng nội là do nội nội trong Liên Xô hung mãnh và quân số (cũng thêm công nông XHCN) trên cầu thăng bằng, cho dù Mỹ sau khi chiếm và trí nông nhà phe tổ bạn chủ nghĩa rất nông long xóa bỏ Liên Xô nên trở thành siêu công

duy nhất lãnh đạo thế giới theo ý muốn của họ. Trong hơn 45 năm chiến tranh lạnh, Mỹ gây ra một số cuộc xung đột cục bộ *chiến tranh Triều Tiên* 1950-1953 (thời Harry Truman và chuyển giao cho Eisenhower lãnh cuộc chiến tranh không thanh nào tiến, không không thua, của Mỹ), toà chốt cho bên phải nâng tấn công Cuba (vũ Vinh Con Lôn năm 1960 thời Kennedy); *can thiệp và xâm lược Việt Nam* 1954 -1975 (Eisenhower mở đầu, F. Kennedy can thiệp sâu, Johnson, Nixon tiếp nối và Ford dánh hoãn cuối); *xâm lược đảo quốc nhỏ bé Grenada* năm 1983 (Reagan); *nhả bom Tripolis Libi* 1986 (Reagan) và *nhả Iraq* năm 1991 (Bush cha). Trong quãng thời gian 46 năm nay Mỹ cũng từng gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ mang tính cục bộ trong thời gian ngắn (Nixon, 1973), không sai lầm không thể số là chính lãnh can thiệp và xâm lược Việt Nam - kẻ cả nhả phải liệt băng không quân công Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nơi không chỉ là thất bại quân sự nghiêm trọng nào tiến trong lịch sử 200 năm xâm lược và chinh phục của chủ nghĩa tở bain – nê quốc Mỹ (1776-1975), mà thất bại mang tầm vóc lịch sử nay nhả dấu một suy sụp không tránh khỏi của siêu công duy nhất thế giới, cho dù tổng thống George Bush (Bush con) sử dụng toàn bộ sức mạnh tổng hợp của họ nhằm vượt phục cải thế giới – mà cuộc chiến tranh xâm lược và cướp đoạt Iraq lại nhả cao nhất. Thất bại của Bush ở Iraq (với hơn 4.500 lính Mỹ bỏ hai, hàng chục ngàn lính bỏ thông trôi thanh tan phe và bệnh nhả tâm thần suốt đời với chi phí toàn bộ cho cuộc chiến nay lên đến nhiều nghìn tỷ USD) lại *Nguyễn nhân chủ yếu gây suy thoái kinh tế Mỹ dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ cuối năm 2008, chính thức kết thúc vai trò siêu công duy nhất, “mặt mình quyết định tình hình thế giới” của chủ nghĩa tở bain – thức dân mới của Mỹ* - nhờ chính họ phải thừa nhận công khai trước thế giới nông nãi. Trong “ky nguyên chiến tranh lạnh”, một nhân vật thuộc hàng bá chủ trên nhất trên chính trường Hoa Kỳ là Ronald Reagan (hai nhiệm kỳ 1980-1988). Ông nay nãi coi những quyết sách cực kỳ cực đoan, gây tác động rất lớn đến nhiều vấn đề lớn của nước Mỹ và thế giới, tác động đến cuộc khủng hoảng hôm nay. Trước hết, Reagan quyết định *chuyển nền kinh tế Hoa Kỳ về tở bain tại chính làm nền tảng*, nghĩa là

nhả nước Hợp chúng quốc quyết định cho giới tài phiệt tài chính lên ngôi nước toàn nhằm máy mục tiêu: giới tiền nào tở nước ngoài trôi lại với lãi suất rất cao. Chính quyền Reagan thanh công hơn mong nãi trong thông vui nay. Cải thế giới, trước hết là thế giới tở bain, nhanh chóng *rút vốn khỏi Hoa Kỳ* sau thảm bại của Chủ Sam ở Việt Nam, sau quyết định của Reagan *un un mang tiền sang nào tở nê hướng lãi suất cao choa tăng coi Hoa Kỳ* bằng choi coi quai nhiều tiền và chi tiêu thoải mái (lấy khoản nào tở sau trôi lại cho những khoản nào tở trước), trong đời một khoản tiền rất lớn nước chỉ cho *Chương trình NMD – tức cuộc chiến tranh giữa các vì sao* và trong “dịch vui” nay, ông ta nãi đưa nước Gorbatschov sủi hết hồn trong cuộc chiến tranh lạnh, buộc ông ta phải nãi tở nê hướng bỏ nay nê nê những bóc lột; nê nê sách chiến tranh tăng ngai ngông suốt 8 năm cầm quyền của ông ta. Thời hai lạ với chính sách mới nay, Reagan chuẩn bị cho sủi ra đời *chủ nghĩa tở do môi – Neoliberalism* do chính ông ta chủ xướng với sủi phủ hoá hết mình của Margaret Thatcher (Thuỷ tở Anh từ 1980 -1989, cùng thời với Reagan) làm nền tảng cho chính sách toàn cầu hoá tở bain chủ nghĩa, hơn chiếm đoạt cải thế giới. Chính sách mang tính chiến lược toàn cầu của Reagan mang lại cho nước Mỹ rất nhiều lợi ích to lớn, không cũng nê thời gây ra cho nhả nước thức dân mới nay không ít khối lượng mang tầm chiến lược.

- **Chính sách phi nhả nước tiến tở nê giới tài phiệt tài chính (tài chính và ngân hàng) lên ngôi cũng tức là chuyển giao quyền lực công nghiệp sang quyền lực tài chính.** Chính sách nãi nào và nê gây tở hai vô cùng to lớn cho rất nhiều ngành công nghiệp Mỹ (trừ công nghiệp sản xuất vũ khí, công nghiệp vũ trụ và công nghệ thông tin), hầu quai là Mỹ buộc phải nhả khâu hàng ngàn mặt hàng sản phẩm công nghiệp tở hầu hết các nước trên thế giới và qua nê tở ra thảm thung can can thông mai (tức nhả siêu) suốt tở nay đời nay, mỗi năm nhiều trăm tỷ USD, năm sau cao hơn năm trước và không bao giờ con coi khai nê can bằng can can thông mai.

- Coi quai nhiều tiền nào tở tở nước ngoài (nước coi số tiền nào tở mua trôi phiếu Mỹ cao nhất hiện nay là Trung Quốc, khoảng 1.000 tỷ USD)

cho nên chỉ tiêu thối mãi vì vì thế ở ngay nơi ngân sách *luôn bỏ chi hàng trăm tỷ USD/năm* (trở nên kỳ hai của Clinton (1996-2000) không bỏ bỏ chi, thậm chí kết dờ 200 tỷ USD vào tới tiền này bỏ Bush con nó ông sách trong năm này tiền nhiệm kỳ thối nhất của ông ta). Chính những khoản tiền ấy này làm cho khoản nợ công của chính phủ Mỹ chiếm con số khoảng là khoảng 16.000 tỷ USD. Còn nhà phân tích tổng cho rằng, nếu do một nguyên nhân nào đó mà Nhật Bản – Nước – Trung Quốc nó loại rứt hết những khoản này thì tại chính khi nước Mỹ thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ vượt trội trong một sớm một chiều!

- Chính sách tài chính của Reagan – cũng nhờ những nội dung chủ yếu trong cái gọi là *chủ nghĩa tối do* mỗi một cái là *lưu thuyết trọng tiền*, nên nó là một chủ trương của Nhà nước, tức là chủ trương kiểm tra, kiểm soát, nên chúng khi cần thiết, nên cho các loại trừm tại phiến tài chính – ngân hàng tới tưng tới tặc thì khủng hoảng không phải là cái gì quá xa lạ, nhờ thế mà nó đã biến thành những diễn ra rất gay gắt.

Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ tại nước Hoa Kỳ nhờ nó đã dẫn, coi nhiều nguyên nhân xuất phát từ chính sách tài chính của nước Mỹ nên biết là trong thập niên 80. Một nguyên nhân quan trọng khác là sự kiện que của kinh tế Mỹ do thất bại trong cuộc chiến tranh can thiệp vào xâm lược hơn 20 năm ở Việt Nam – nói dài với cuộc chiến tranh xâm lược vào cuối thập niên Iraq, thì sự suy sụp là không có gì quá lạ. Cuộc khủng hoảng này ra cuối năm 2008 mang tên *khủng hoảng tài chính – tiền tệ*. Còn quá nhiều tiền, các nền chế tài chính – ngân hàng chuyển hàng nghìn tiền cho các ngân hàng và công ty tài chính thối cấp (không có vốn) nên cho ai cũng có thể vay nên mua xe sang, xây một cái nhà thậm chí một biệt thự sang trong mà không cần có tài sản thế chấp. Thế là hàng triệu gia đình vay tiền xây, mua nhà, mua hàng, mua các tiền nghỉ mát tiền xài cho... sống và người Mỹ vẫn vang *cuộc sống Hoa Kỳ nào khác gì thiên đàng!* Từ các báo cáo của các ngân hàng – công ty tài chính thối cấp, lên các chủ nợ (ngân hàng – công ty tài chính lớn, chủ của hàng trăm tỷ USD) rằng, những con nợ hoàn toàn có khả năng hoàn vốn (vay xây nhà mua thiết bị) trong thời gian quy định. Từ những thông tin này, những khoản tín dụng nhà này đó chủ yếu nói thanh

có phần giao dịch trên thị trường chứng khoán phố Wall. Rồi cái gì phải nên, tại nên: hàng triệu con nợ không có tiền trả khi nào hạn và hàng triệu cái nợ tích tụ nên nên. Các phiếu chứng khoán của những công ty này rồi thì thậm chí và nhiều ngân hàng – công ty tài chính lớn mà hàng trăm tỷ USD và buộc phải... sụp đổ tan vỡ sau khi hàng ngàn tỷ USD tín dụng bốc hơi!! Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ cuối năm 2008 lan sang cả thế giới toàn cầu (vấn đề những nền hàng chức nước ngoài) với những khoản thiệt hại khổng lồ, nếu không nói là lớn hơn những gì khủng hoảng toàn cầu – thế giới mà trong cuộc này suy thoái 1929-1933. Người ta xin tay tìm mọi cách, với mọi loại kết nên cứu trợ? Cứu trợ ai? Tại nên là cứu trợ chính các ngân hàng – tập đoàn tài chính hàng trăm, hàng ngàn tỷ USD chứ không phải cứu trợ những con nợ tiếp riu bị tích tụ nên vì không có tiền trả nên. Những làm sao người ta có thể muốn bao nhiêu tiền cũng cứu nên cứu trợ tại cái - nghĩa là khủng hoảng chờ đợi chờ đợi? Kết quả là mọi hậu quả nó nên này “thang thông dân” gồm hàng trăm triệu người.

Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ của hai nước thì ở châu Âu (và không chỉ ở châu Âu), toàn châu Âu toàn chế độ châu Âu không chỉ những nước xài nên EURO vốn chịu nhiều áp lực hơn, lên còn số ít tính: nó công với mỗi giới hạn cùng với thậm chí ngân sách với xa chế tiêu bắt buộc quy định 3% GDP của nền chế này. Do nên nên kinh tế phát triển, những trước hết trong 46 năm chung chiến tranh với Mỹ phải thuộc và Mỹ và theo lệnh Mỹ tại các nước Tây Âu tập hợp trong EU nên tiến hành liên tục chiến lược tranh thủ lợi nhuận nhằm chống mình khủng hoảng toàn cầu ừ việc hơn hạn khủng hoảng xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất cho mọi người dân trong cái gọi là thế giới tối do. Hồi làm việc này với chủ tịch củ thế (chứ không phải quan tâm nên người dân nhỏ hơn) hết sức rõ ràng là nên nên nên những cuộc này tranh giành cấp quyết liệt của hàng chục triệu lao động trong lòng khủng hoảng toàn cầu, cho một chế độ xã hội nhân văn, công bằng không bỏ rơi những công nhân hay nông dân! Người ta cần những khoản tiền lớn, nhất là các nước chế độ sống hàng trung, nên thế thì chính sách xã hội vô nên: ngoài việc hai tuổi về hưu và

taing lơng hõu, taing trõi cap that nghiẽp, taing phui cap cho caic gia ñinh sinh con, sinh nhiều con caing nhiều trõi cap, xoa hõic phí tat caic cap hõic tõi mau giao ñeĩn ñai hõic, cap hõic boing cho hõic sinh hõic ngheạ sinh vieĩn cao ñaiing vaĩ ñai hõic... ngõõĩ ta cho moi gia ñinh conhu caũ vay tín dung õu ñai (khõng laĩ suat) mua saĩn moi thõitõ lieu sinh hoat (tõitõilaih, tivi ñeĩn xe hõi sang trõing) vaĩ mua nhaĩ mua bieĩt thõi. Laĩy ñai ra nhiều tieĩn ñeĩn vaĩy ñeĩ cho vay? Trong nõõic khõing ñuĩ thì Nhaĩ nõõic baĩ ñeĩn cho caic ñinh chea (cuĩa nhaĩ nõõic vaĩ coing ty coĩ phaiĩn, traich nhiẽm hõũ haĩn dõch vui) vay tieĩn nõõic ngoaĩ thoaĩ maĩ ñeĩ thõic hieĩn chieĩn lõõc aĩy. Nõĩ laĩn hõing khoaĩn nõĩ coing leĩ ñeĩn nhiều nghĩn tyĩ USD (hay EURO). Nõõic ngheo nõĩ Hy Laĩp nõĩ tõi trẽĩn 300 tyĩ EURO. Con Italia soaĩnõĩ leĩ tõi 1.900 tyĩ EURO! Nhiều khoaĩn nõĩ ñaĩ haĩn phaiĩ traĩ ñaĩ laĩm cho Ireland, Hy Laĩp, Boĩ Ñaĩ Nha ñeĩn ñõing; ñang ñe dõa Taĩy Ban Nha vaĩ Italia... phaiĩ saĩn. Trõõic tình hình aĩy, khõing chẽ caic nõõic laĩm caĩnh ngoaĩ vĩa neu maĩ tat caic nõõic phaiĩ nhanh chõing tìm bieĩn phap khac phuc vaĩ phong ngõõ? Bang caĩch naĩ? Bang caĩch trõõic hẽ laĩ xoa boĩ saich trõn tat caĩn hõing khoaĩn chỉ cho an sinh vaĩ phuc lõĩ xaĩ hoĩ nõĩ ñaĩ ñeĩn õĩ trẽĩn. Tiep theo laĩ rap ñaĩ nhõing bieĩn phap that lõng buõic buing hẽ sõic khac khoaĩn haĩm tiet kieĩm ngaĩn saich: haĩ lơng coing nhaĩn - vieĩn chõic ñang may maĩn coĩ vieĩc lam, khõing chẽ caĩ lơng thang thõĩ 13 cuĩng nõĩ moi khoaĩn tieĩn thõõing theo thõing leaĩ khõing tuyeĩn theĩm vieĩn chõic ñaĩ ñaĩnh maĩ con sa thai hang loat coing nhaĩn - vieĩn chõic buõic hang chuc vaĩn ngõõĩ - trõõic hẽ laĩ coing nhaĩn trẽĩ- gia nhap nõĩ quaĩn that nghiẽp, taing theaĩ thu nhap tõi nhõing khoaĩn thu nhap vaĩ ñaĩ teo ñi ñaĩng keaĩ. Chĩn saich goĩ laĩ khac khoaĩn aĩy ñaĩ laĩm cho tyĩ leaĩ that nghiẽp õĩ haĩ hẽ caic nõõic tõi baĩn chuõing hĩa (keaĩ caĩ My) võõit tyĩ leaĩ 10% (mõĩ soaĩ nõõic nõĩ Hy Laĩp, Boĩ Ñaĩ Nha, Italia tyĩ leaĩ con cao hõn vaĩ ñaĩc bieĩt laĩ Taĩy Ban Nha con soaĩ võĩ leĩ 25%! Caĩ chõaũ Aũ (chõĩ khõing chẽ 17 nõõic thuoac EUROZONE tieũ chung mõi ñõing tieĩn) ñang run sõi. Baĩ coĩ ñeĩn kinh teaĩ cuĩa mõi thanh vieĩn naĩ thuoac khu võic naĩy sũp ñõa dõ phaiĩ saĩn (vĩ khõing theaĩ thanh toaĩn hang ngaĩn tyĩ EURO nõĩ coing ñaĩ haĩn) thì coi nõĩ ñõing EURO sũp ñõaĩ keĩ theo

sõĩ sũp ñõaĩ cuĩa coing ñõing naĩy! Luĩc aĩy thì caĩ theaĩ giõĩ rõi vaĩ hõĩn loaĩn laĩ ñeĩn nhiều khõing traih khõĩ.

Hang chuc vaĩn, thaim chí hang trieũ vaĩn laõ ñõing trẽĩ trõĩ thanh nhõing keĩ haĩn khac ñõing ñõõing õĩ nhiều nõõic. Vaĩ caĩ gĩ phaiĩ ñeĩn ñaĩ ñeĩn vaĩ con tiep tục ñeĩn day hõn: hang ngaĩn thanh ñeĩn that nghiẽp khõing coing aĩn vieĩc lam laĩ vaĩ gia cõ khõing maĩ leu che ñaĩy gaĩy hang loat cuõic baõ ñõing trẽĩn nhiều ñõõing phõaĩ nhiều khu phõaĩ - ñaĩc bieĩt nhõic nhõĩ laĩ õĩ Phap, Anh, Italia... Hõĩ ñap phaiĩ nhaĩ cõa, hieũ buõĩn, nhaĩ hang; nõĩ tat caĩ nhõing gĩ lõu thõing trẽĩn nhõing con ñõõing. Tình hình naĩy ñeĩn ra õĩ Phap nghiẽm trõing ñeĩn nõĩ õing tõing thõing Nicolas Sarkozy phaiĩ thoĩ leĩn caĩn mõi chuõing hĩa tõi baĩn nhaĩ ñaĩ (thay cho thõĩ vĩa nhaĩ ñaĩ ñang gaĩy ra thaim caĩnh kia). Con thũĩ tõõing Anh David Cameron khõing daĩm nhĩn thang vaĩ sõi that, tìm caĩch ñõa tõi cho ngõõĩ khac, khi leĩn giõing nõõic Anh ñang phaiĩ ñõaĩ maĩ mõi ñeĩn vaĩn hoaĩ lõõĩ bieing, vaĩ traich nhiẽm vaĩ ích kyĩ- nguyẽn nhaĩn chĩn lam bung leĩn nhõing cuõic baõ loaĩn keĩ daĩ nhiều ngay, gaĩy thieĩ haiĩ nghiẽm trõing veĩng õõĩ vaĩ taĩ saĩn. Tat nhiẽn suy nõĩ vaĩn hoaĩ - ñaĩ ñõic trong hang chuc trieũ thanh ñeĩn trong long chuõing hĩa tõi baĩn laĩ mõi sõi that, nhõing nhõing chĩn khac nõĩ õing Thuĩ tõõing Anh khõing theaĩ traih ñeĩ caĩ gĩ, vĩ sao gaĩy ra suy nõĩ ñaĩ ñõic ñeĩ ñõĩ ñaĩ ñeĩn sõi rõi loaĩn xaĩ hoĩ nõĩ the? Ngõõĩ ñaĩ My cõĩ caũ traĩ lõĩ khac roĩ chĩn xaic: nõĩ laĩ sõi baĩ bình ñang nguĩ trõĩ trong long chuõing hĩa tõi baĩn, õĩ nõĩ maĩ chẽ 1% soaĩ ngõõĩ chieĩm hõn mõi ñõaĩ taĩ saĩn cuĩa quõc gia. Hai vieĩn quõc hoĩ My cõĩ 500 ñaĩn bieũ thì mõi ñõaĩ trong soaĩ hoĩ laĩ trieũ phui USD - coing hĩa laĩ hoĩ khõing bao giõõ thõing qua Nghõ quyeaĩ ñaĩnh theaĩng õõĩ giaũ; 99% con laĩ laĩ nhõing keĩ chõaũ rĩa bõ ñõaĩ xõĩ nõĩ... nhõing ngõõĩ thõa. Vaĩy mõi coĩ chieĩn dõch Chieĩm phõaĩ Wall - Bieũ tõõing cuĩa chuõing hĩa tõi baĩn baĩ bình ñaĩng nguĩ trõĩ.

Chuõing hĩa tõi baĩn võĩ baĩn chõaĩ traĩ trõĩ phieũ lõu vaĩ sõi tham lam khõing giõĩ haĩn ñang ñaĩy theaĩ giõĩ ñõõing ñaĩ vaĩ mõi bõõic ngoaĩ cõic kyĩ nguy hieĩm võĩ vĩa vaĩn rui ro, khõing chõing thì chõaĩy, vĩ nõĩ laĩ baĩn chõaĩ cuĩa hình thai kinh teaĩ- xaĩ hoĩ tan baõ nhaĩ trong lõch sõi tieĩn hoaĩ nhaĩn loaĩ.